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นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี ๒ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
จากนั้นได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือฝากให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยสมาชิกใช้เวลาอภิปราย ๖๒ นาที 

ต่อจากนั้นได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามสด ดังนี้ 

กระทู้ถามสด เรื่อง คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นท่ีมาของสมาชิก
วุฒิสภามีผลต่อนโยบายของรัฐบาล ต้ังถามโดย ส.ส.รังสิมา  รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
ประชาธิปัตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกล่าวว่า 

จากการท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา
มิชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงตามมาตรา ๒๑๖ ของรัฐธรรมนูญกําหนดให้คําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี และเรื่องดังกล่าวอยู่ในความสนใจของประชาชนจํานวนมาก 
จึงขอถามว่า 

- นายกรัฐมนตรีซ่ึงได้ร่วมลงมติในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว ท่านจะมีความรับผิดชอบต่อ
เรื่องนี้อย่างไร 

- นายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบต่อการกระทําของประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาอย่างไร 

- กรณี ส.ส.นริศร  ทองธิราช กดบัตรแทนกัน นายกรัฐมนตรีจะดําเนินการอย่างไร 

- นายกรัฐมนตรีจะดําเนินการกับผู้ท่ีเก่ียวข้องในการปลอมแปลงเอกสารอย่างไร 

- นายกรัฐมนตรีได้นําร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ท้ัง ๆ 
ท่ีรู้ว่ายังอยู่ในข้ันตอนของศาลรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

- พรรคเพ่ือไทยจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น
รายมาตราหรือไม่  

ต่ อจากนั้ นนายพง ศ์ เทพ  เทพกาญจนา  รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว่ ากา ร
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมาตอบชี้แจง ท้ังนี้รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าจะต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ซ่ึงการท่ีพรรคจะจัดการอย่างไรนั้นเป็นเรื่องท่ีพรรคจะต้องพิจารณาต่อไป ส่วน
นายกรัฐมนตรีเป็นเพียงสมาชิกพรรคเท่านั้น ส่วนการท่ีนายกรัฐมนตรีนําร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญข้ึน
ทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยนั้น เป็นการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติให้ส่งภายใน ๒๐ วัน 
ขณะท่ีกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นใช้เวลามากกว่า ๒๐ วัน ดังนั้นจึงมีความ
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จําเป็นต้องดําเนินการตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยออกมาแล้วนั้น ทาง
รัฐบาลจะได้รอคําวินิจฉัยฉบับท่ีเป็นทางการก่อน จากนั้นจะได้ปรึกษากฤษฎีกาเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

กระทู้ถามสด เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ต้ังถามโดย ส.ส. วัชระ  เพชรทอง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ โดยกล่าวว่า 

เนื่องด้วยในขณะนี้ ประชาชนมีความขัดแย้งและแตกแยกทางความคิดในประเด็นทางการเมือง
อย่างกว้างขวาง เช่น การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และการท่ีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นต้น และมีการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นด้วยการชุมนุมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของ
กลุ่มต่าง ๆ ภายใต้การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ัง
ปรากฏว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะนําไปสู่ภาวะวิกฤติของประเทศ โดยรัฐบาลในฐานะผู้รับผิดชอบใน
การบริหารราชการแผ่นดินยังไม่มีมาตรการท่ีชัดเจนต่อปัญหาดังกล่าว ซ่ึงเรื่องดังกล่าวกระทบถึงความม่ันคง
ของประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชนและอยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างยิ่ง ผู้ต้ังกระทู้ได้
สอบถามว่า  

- นับต้ังแต่มีการชุมนุม รัฐบาลใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ 

- รัฐบาลจะดําเนินการเยียวยาตํารวจผู้เสียชีวิต ๓ ศพอย่างไร 

- รัฐบาลมีแผนการดูแลการชุมนุมอย่างไร 

- มีข่าวว่ามีการส่งตํารวจดําเนินการข่มขู่คุกคามม็อบ รัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรต่อกรณีดังกล่าว 

- รัฐบาลจะดูแลความปลอดภัยแกนนําผู้ชุมนุมอย่างไร 

ต่อจากนั้นพลตํารวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี  ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า ตํารวจท่ีเสียชีวิตนั้นเป็นการเสียชีวิตจากโรคประจําตัว ไม่ใช่สียชีวิตจากการดูแลการ
ชุมนุม ส่วนแผนการดูแลการชุมนุมนั้นตํารวจใช้แต่เพียงอาวุธเบาสําหรับการดูแลความสงบเรียบร้อยเท่านั้น 
และปฏิเสธว่าไม่มีการใช้สไนเปอร์แน่นอน ส่วนการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจนั้นปฏิบัติตามกฎหมาย
และไม่มีการห้ามติดธงชาติแต่ประการใด และไม่มีเจตนาก้าวร้าวต่อผู้ชุมนุม แต่จะได้ระมัดระวังเรื่องความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ชุมนุมอย่างเข้มงวด ส่วนเรื่องการเป่านกหวีดนั้น เป็นคดีลหุโทษ  

จากนั้นร้อยตํารวจเอกเฉลิม  อยู่บํารุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ใช้สิทธิพาดพิง โดยกล่าว
ว่าตนเองยังไม่เคยได้รับหน้าท่ีควบคุมดูแลม็อบในครั้งนี้ตามท่ีผู้ตั้งกระทู้กล่าวอ้างแต่ประการใด 

กระทู้ถามสด เรื่ อง การบริหารราชการแผ่นดิน ต้ั งถามโดย ส.ส.จิ รายุ   ห่ วงทรัพย์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กรุงเทพมหานคร  โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า 

ตามท่ีในเดือนมหามงคลช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องเดือนธันวาคมของทุก ๆ ปี รัฐบาลได้จัดงาน
เฉลิมพระชนมพรรษาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้รัฐบาลได้ดําเนินการอย่างไรบ้างและอยาก
ทราบถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการค้าการลงทุนของประเทศใน
ภาวะท่ีประเทศมีความไม่เข้าใจกันในช่วงปีนี้และปีหน้า รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลท่องเท่ียวอย่างไร ซ่ึงกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ  



3 

ต่อมานายวราเทพ  รัตนากร  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า 
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญต่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงปีนี้ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการโดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซ่ึงได้มีการประชุมเตรียมการแล้ว โดยต้นเดือนธันวาคมจะได้จัดกิจกรรม การถวาย
พระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติท่ีศูนย์การค้าสยาม
พารากอนเพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมโดยหน่วยงานต่าง ๆ กระทรวงกลาโหมมีการ
จัดแสดง มีพลุดอกไม้ไฟ วันท่ี ๓ ธันวาคม มีการถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการ และวันท่ี ๕-๗ ธันวาคม มี
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย โดยรัฐบาลจะได้จัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าทุก ๆ ปี ส่วนการสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับนักลงทุนนั้น รัฐบาลจะต้องเน้นย้ํานโยบายหลักของประเทศ รวมถึงรัฐบาลจะได้ดูแลการชุมนุมไม่ให้เกิด
ความรุนแรง เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

ต่อจากนั้นนายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ 
รมว.มหาดไทยได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีการชุมนุมด้วย 

เม่ือจบกระทู้ถามสดแล้ว ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ารัฐมนตรีท่ีจะมาตอบกระทู้ถามท่ัวไป 
๔ เรื่อง ติดภารกิจไม่สามารถตอบกระทู้ได้จึงขอเลื่อนกระทู้ถามท้ัง ๔ กระทู้ออกไปก่อน 

จากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบําเหน็จ
บํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ในวาระแรก ท้ังนี้นางเบญจา  หลุยเจริญ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้
สิทธิบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ส่วนเหตุผลในการเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้น รัฐบาลได้ให้เหตุผลว่า โดยท่ีสมควรให้ข้าราชการซ่ึงเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการและผู้รับบํานาญและทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดซ่ึงเคยเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท่ี
รับราชการอยู่ในวันก่อนวันท่ีบทบัญญัติ หมวด ๓ สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ สามารถกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ท้ังนี้มีสมาชิกสนใจอภิปรายจํานวนมากซ่ึงเป็นการอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ภายหลังการอภิปรายแล้วท่ีประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และต้ังกรรมาธิการ
วิสามัญจํานวน ๓๑ ท่าน กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน จากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๔.๓๒ 
นาฬิกา 
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